



คำสั่ง

ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล

ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์  
สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕



คำสดุดีเกียรติคุณ

นายวิสุทธิ สิงห์ขจรวรกุล

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕



นายวิสุทธิ สิงห์ขจรวรกุล จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ ๙ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เข้ารับราชการเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการคือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย

นายวิสุทธิ สิงห์ขจรวรกุล มีความเป็นสัพพัญญูด้านการปกครอง เป็นผู้รอบรู้ในวิชาการทั้งแนวคิด ทฤษฎีและปฏิบัติ รอบรู้ในกลวิธีการบริหารการปกครองที่ลึกซึ้ง สามารถปฏิบัติงานที่อยู่ยาก

ซับซ้อนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับกระทรวง กองทัพภาค และจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในด้านการบริหารจัดการ นายวิสุทธิ สิงห์ขจรวรกุลเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงในการทำงานและบริหารจัดการองค์กร ทั้งในระดับอำเภอ จังหวัดและประเทศโดยยึดคุณประโยชน์ของสาธารณะเป็นที่ตั้ง ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและประชาชน ในขณะที่ดำรง



ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ใช้หลักการบริหาร “อยู่อย่างมุสลิมในสังคมไทย” โดยถือว่าการปฏิบัติงานของรัฐในพื้นที่ที่ต้องเข้าถึงคน เข้าถึงศรัทธา เข้าถึงศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งสร้างสำนักของการรักษาดี รักษาแผ่นดิน ให้มีความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์และให้คำแนะนำทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและจิตวิทยา ทำให้การบริหารงานราบรื่นได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

หลังเกษียณอายุราชการ นายวิสุทธิ สิงห์ขจรวรกุลได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยได้อุทิศตนช่วยเหลือสังคมในฐานะนายกสมาคมมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาในเครือมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รวม ๒๗ สถาบัน เพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นคนดีและมีคุณค่าต่อชาติบ้านเมืองในอนาคต



โดยเหตุที่นายวิสุทธิ สิงห์ขจรวรกุล เป็นนักปกครองที่มีฝีมือ สามารถบริหารจัดการงานต่างๆโดยยึดหลักการมีจิตสาธารณะเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอย่างจริงจัง สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

